



# New-Age time-management

## Mga Tala

1 Nilikha ng Diyos ang oras upang sukatin ang simula at wakas!

1 Ang pinakahuling mensahe **ng Diyos na Tagapagbigay ng Batas** ay Nagsisimula sa **Bagong Panahon** Para sa Bagong Panahon **1** Nais ng Diyos ng bagong pamamahala sa oras. Pinapalitan nito ang lahat ng nakaraang pamamahala ng oras! Sumali ka!

Yakapin ang Custodian Guardian New Age time management : Maikling termino: **CG**

**Time triangle** (CG Clock, CG Daily routine, CG

Planner, Sleep, Shire night curfew)

CG Calendar para sa maikling termino, oras na paggamit. Pinapalitan ang lahat ng iba pang orasan. CG Pang-araw-araw na Routine, CG Planner isang custodian guardian lifestyle. Shire night curfew para sa kalusugan ng komunidad, tirahan. **Matulog ng kasanayan sa kaligtasan ng tao!**

**Katamtamang termino: CG Kalender, CG Fun Day na mga tema, CG Yearly Almanac**

CG Calendar para sa katamtamang termino, lingguhan, buwanan, taunang paggamit. Mga tema ng Nakakatuwang Araw upang ipagdiwang, tandaan, kahihiyang. **CG Yearly Almanac** isang patuloy na pag-update ng Chronicle.

**Long term: CG Khronicle, Prophecy, CG Knowledge continuity** CG Khronicle isang pangmatagalang salaysay ng ebolusyon ng tao nakaraan, kasalukuyan, hinaharap. CG Knowledge continuity isang pamana ng human endeavor.

**1 Naghihintay ang Diyos na marinig mula sa iyo!**

**Oras na Panalangin**

Mahal **1 Diyos**, Lumikha ng pinakamagandang Sansinukob Iyong pinakamapagpakumbaba na tapat na tagapag-alaga (1 Salamat sa <sup>st</sup> pangalan) pagbibigay sa amin ng simula at wakas Oras na dapat masukat, Oras para magplano, Oras para magsaya Tulungan mo akong kontrolin ang oras upang hindi ito magpapaalipin Sinisikap kong huwag magmadali o magmadali Para sa

Kaluwalhatian ng **1 Diyos** at sa Kabutihan ng Sangkatauhan **Ang panalanging**

ito ay maaring sabihin anumang araw, nag-iisa o sa isang grupo saanmang lugar.



Ang paggamit ng Custodian Guardian New Age time management ay mahalaga sa pagpapatupad ng tadhana ng tao. Space-explore at kolonisasyon.

## Kontrolin ang oras

**Ang New Age** time management ay hindi dapat gamitin sa maling paraan upang alipin o para sa profiteering o pagsasamantala. Huwag gumamit ng oras para madaliin ang katawan ng tao hindi ito idinisenyo para magmadali. [Hindi na kailangan ng bilis.](#)

**1** Nilikha ng Diyos ang oras upang masukat natin ang simula at wakas ng anumang bagay.

Ang mga tao ay lumikha ng pamamahala ng oras upang kontrolin ang oras. [Sa hindi perpektong Uni-verse oras ay malabo at hindi tumpak. Ang kasakiman ng tao ay yumakap sa pamamahala ng oras upang kontrolin ang oras, ang trabahong nagmamadali at ang alipin ng oras ay nilikha.](#)

**1** Nilikha ng Diyos ang oras at nagpakita ng halimbawa upang kontrolin ang oras. Magtrabaho ng 5 araw sa ika-anim na araw suriin ang iyong nakamit, kumpletuhin ang anumang hindi natapos na trabaho at pagkatapos ay magplano ng mga susunod na linggong trabaho. [Sa day 7 rest enjoy life have a Fun Day! Ang lingguhang plano sa trabaho ay ginagawa sa ika-6 na araw. Ang lingguhang plano ng pamilya sa ika-7 araw!](#)

Sinusuri ng bawat Paskuwa ang iyong mga aksyon laban sa kasalukuyang taunang plano. Ilagay ang iyong mga plano para sa darating na taon. [Quattro years: suriin ang iyong Quattro-years na mga aksyon laban sa kasalukuyang 4 na taong plano. Pagkatapos ay ilagay ang iyong darating na 4 na taon na plano.](#)

Gamitin ang pamamahala ng oras upang kontrolin ang oras. Isang kumbinasyon ng mga proseso, kasangkapan at pamamaraan ang ginagamit para makamit ito.

[Ang bawat data na tumatawid sa iyong desk: kumilos dito, i-file ito, o ihagis ito.](#)

[Maglaan ng oras para sa mahahalagang bagay, hindi lamang sa mga apurahan.](#)

[Magtakda ng oras ng pagsisimula at deadline para sa bawat proyekto.](#)

[Hatiin ang malalaking proyekto upang makagat ng laki ng mga hakbang pagkatapos ay magpasya ng pagkakasunod-sunod ng mga hakbang.](#)

[Huwag mag-panic gawin ang lahat ng iyong makakaya.](#)

[Kung maubusan ka ng singaw sa isang proyekto, lumipat sa isa pa.](#)

[Huwag magmadali, manatili sa kontrol ng oras.](#)

**1** Hindi nagmamadali ang Diyos sa alinman sa mga nilikha! Hindi nagdisenyo ng katawan-tao para magmadali o magmadali.

Ang pagmamadali o pagmamadali ay isang panganib sa kalusugan: [Mga Aksidente, Ad-diction, Pagkabalisa, Depresyon, Paghimatay ng puso, High-blood pressure..](#)

Mga side effect ng pagmamadali, pagmamadali! [Ang pagmamadali o pagmamadali ay nagresulta sa mga aksidente, hindi magandang trabaho at pagkabalisa. Ang mga pinunong nagmamadali o nagmamadali ay hindi karapat-dapat na mamuno! Ang mga pinunong pumipilit sa iba na magmadali o magmadali ay hindi karapat-dapat na mamuno!](#)

Niyakap ng **kasakiman** ang pamamahala ng oras! Lumikha ito ng mga rush job, piece work, just in time inventory.. [Time slaves!](#)

**Hindi dapat gamitin ang oras para madaliin ang mga tao.**

**Hindi na kailangan ng bilis.**